
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri 
hluta Umhverfis- og samgöngunefndar.

Notið heldur þá álagningu sem hefur verið á bíleigendur í áratugi (bensín-, dekkja- og 
bílaskattinn) í það sem upphaflega var lagt upp með.

Ef það hefði verið gert væri búið að gullslá hringveginn.
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